

ที่ GRAMMY009/2559

23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ งวดที่ 3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขดำที่ 1962/2558 และ 1539/2558 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ตามที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล แต่เนื่องจากการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลดังกล่าวประสบปัญหาและผลกระทบหรือความเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) อันเกิดจากความไม่พร้อม ความล่าช้า ไม่เสถียรและไม่เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนดในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งการละเลยต่อหน้าที่ของ กสทช. ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ จึงได้ทำการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1962/2558 และ 1539/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 แล้วตามลำดับ ซึ่งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ มีกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในงวดที่ 3 (“ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3”) นั้น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายอื่น ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการและวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ระหว่างการพิจารณา โดยขอให้ศาลปกครองกลางสั่งให้ กสทช. กับพวก ใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี รวมถึงให้ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ออกไป และปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือดอกเบี้ย (หากมี) ลง

ทั้งนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ยืนยันว่ายังคงมีเจตนาและความตั้งใจที่จะประกอบกิจการทีวีดิจิทัลต่อไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับชมรายการทีวีดิจิทัลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับไต่สวนคำร้องขอความคุ้มครองชั่วคราว โดยศาลได้นัดวันไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และขณะนี้คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง โดยศาลปกครองยังไม่ได้มีคำสั่งตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวแต่อย่างใด บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีเหตุอันสมควรและจำเป็นที่จะต้องขอการชำระค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 ออกไปก่อน จนกว่าศาลปกครองจะได้พิจารณาและมีคำสั่งตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ก็จะพิจารณาปฏิบัติ



ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามสิทธิที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ พึงมีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ